



# กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij  
Circulation: 200,000  
Ad Rate: 2,400

Section: การเงิน-ลงทุน/หน้าแรก

วันที่: พุธ 21 พฤศจิกายน 2561

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11017

หน้า: 17(ล่าง)

Col.Inch: 52.17 Ad Value: 125,208

PRValue (x3): 375,624

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: ผู้ถือหุ้นจีดีเอสไอสอบทุจริต'เอิร์ธ'



**ตามคดี :** กลุ่มผู้ถือหุ้นบริษัทเอ็นเนอร์ยี เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และเร่งรัดคดีผู้บริหารเอิร์ธปลอมแปลงใบขนส่งผ่านหินและนำมาเป็นหลักประกันกู้เงินจากธนาคารกรุงไทย ทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหาย ที่สำนักงานใหญ่ธนาคารกรุงไทย วานนี้ (20 พ.ย.)

## ผู้ถือหุ้นจีดีเอสไอสอบทุจริต'เอิร์ธ'

**กรุงเทพธุรกิจ • กลุ่มผู้ถือหุ้น“เอิร์ธ”** ร้องดีเอสไอ สอบปมทุจริตปล่อยกู้-สร้างเจ้าหนี้เทียม ทำให้ผู้ลงทุนเสียหายนับหมื่นล้านบาท ด้านกรุงไทยกล่าวโทษความเสียหาย 1,800 ล้าน

วานนี้ (20 พ.ย.) พ.ท.นพ.จรรยาฤกษ์ศักดิ์ เรียงประพันธ์ และนายอนุสรณ์ ธิวงกุล พร้อมด้วยผู้เสียหาย 20 ราย จากการลงทุนหุ้นกู้ บริษัทเอ็นเนอร์ยี เอิร์ธ จำกัด(มหาชน) หรือ EARTH เข้ายื่นหนังสือต่อพ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ให้เร่งรัดดำเนินคดีกับผู้บริหารเอิร์ธและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการที่เอิร์ธปลอมแปลงใบตราส่งสินค้าทางเรือ (Bill of lading-B/L) นำเข้าถ่านหินจาก

อินโดนีเซีย แล้วนำมาใช้เป็นหลักฐานในการกู้เงินจากธนาคารกรุงไทย ทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหาย

พ.ท.นพ.จรรยาฤกษ์ศักดิ์ กล่าวว่า ธนาคารกรุงไทย ได้ตรวจสอบความผิดปกติเมื่อปี 2554 และปล่อยให้เรือรั้งมาจนถึงปี 2558 โดยตรวจพบความผิดปกติ 2 รอบทั้งกรณี

หุ้นกู้รวมเป็นความเสียหาย 9,500 ล้านบาท และปีอี 8,000 ล้านบาท โดยมีผู้ได้รับผลกระทบ 2,800 คน เมื่อเกิดเหตุตุนและผู้เสียหายพยายามทวงถามกับทางธนาคาร

กรุงไทย ทุกครั้งจะได้คำตอบว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งๆที่ควรเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

นายอนุสรณ์ กล่าวว่า ปลายเดือนต.ค. 2561 ประธานกรรมการธนาคารกรุงไทย ได้ออกมาเปิดเผยถึงขบวนการปล่อยสินเชื่อของธนาคารให้แก่เอิร์ธว่ามี การตรวจพบบุคลากรการกระทำผิดทุกระดับหลายชั้นตอน พร้อมทั้งแจ้งว่าธนาคารกรุงไทยจะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และ

ดีเอสไอแต่ถึงวันนี้ธนาคารกรุงไทยยังไม่สรุปผลส่งให้ดีเอสไอ จึงขอให้เร่งติดตามผลการตรวจสอบภายในของธนาคารกรุงไทย เพื่อนำมาประกอบการดำเนินคดีให้รวดเร็ว สามารถนำผู้กระทำผิดมาลงโทษ

ด้านพ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ รองโฆษกดีเอสไอ กล่าวว่า คดีนี้ดีเอสไอรับไว้เป็น

คดีพิเศษและการสอบสวนมีความคืบหน้าไปมาก การสอบสวนพยานหลักฐานในประเทศครบถ้วนหมดแล้ว เหลือเพียงหลักฐานข้อมูลทางการเงินบางส่วนที่อยู่ในต่างประเทศ

ซึ่งจะประสานในช่องทางตามสนธิสัญญาความร่วมมือทางอาญาเพื่อขอข้อมูลต่อไป

ขณะที่พ.ต.อ.ไพสิฐกล่าวว่า ดีเอสไอรับเรื่องร้องเรียนกรณีดังกล่าวไว้หลายเรื่อง โดยสำนวนคดีอยู่ในความรับผิดชอบของกองคดีการเงิน ทั้งคดีปลอมใบตราส่งสินค้าถ่านหิน รวมถึงคดีที่ก.ล.ต.เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษ

รายงานข่าวจากดีเอสไอแจ้งว่า กรณีนี้มีเรื่องเรียน 2 พฤศจิกายนใหญ่คือคดีปลอมใบขนสินค้าถ่านหินมูลค่า 1,800 ล้านบาทที่ธนาคารกรุงไทยร้องกล่าวโทษแล้ว และคดีสร้างเจ้าหนี้เทียม และการแตกยอดคดีอื่นๆ ยังไม่มีการกล่าวโทษ